



CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ
Federation of Vietnamese American Communities of the USA, Inc.

7132 49th Street North, Pinellas Park, FL 33781
Tel. (832) 721-0836 & (727) 403-4080

Email: Fed.Vac.Usa@gmail.com
Website: CDNVQGLBHK.org

A Non-Profit Organization EIN. 46-1273288

QUYẾT NGHỊ

**Đại hội Khoáng Đại 2024 ngày 30, 31 tháng 8 và 1 tháng 9 năm 2024
tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas Hoa Kỳ**

NHẬN ĐỊNH RẰNG

1- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ là tập hợp những người Việt Nam yêu chuộng tự do đã phải bỏ nước ra đi, nhằm phối hợp công tác với các Cộng Đồng Thành Viên, kết hợp hỗ trợ phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và phát huy nghĩa vụ của tập thể người Việt trong khuôn khổ luật pháp sở tại, hỗ trợ các nỗ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

2- Việt Nam, quê hương của những người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, vẫn còn nằm dưới ách độc tài toàn trị của đảng CSVN: nhân quyền bị chà đạp; các quyền tự do căn bản bị tước đoạt; văn hóa, giáo dục, xã hội xuống cấp; tham nhũng lan tràn từ trên đỉnh xuống dưới hạ tầng của đảng CSVN; kinh tế lụn bại, đời sống người dân chịu nhiều khổ nhục; đất nước ngày càng lệ thuộc vào bá quyền phương Bắc, nguy cơ nô lệ Bắc Phương gần kề nếu chúng ta không làm gì.

3- Tham vọng bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông, Á Châu Ấn Độ Thái Bình Dương và toàn thế giới đã rõ ràng. Chiến tranh tàn khốc hiện đang xảy ra khắp nơi, các thế lực độc tài toàn trị, ác độc đang hoành hành gây tác hại toàn cầu về mọi lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quân sự... âm mưu định hình lại trật tự thế giới có thể gây hỗn loạn và sụp đổ của các quốc gia tự do.

4- Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có tiềm năng kinh tế và quân sự có thể làm suy yếu và kìm hãm sự bành trướng của Trung Cộng cũng như các thế lực độc tài khắp nơi nếu Hoa Kỳ có đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế mạnh mẽ và quyết tâm ngăn cản các thế lực đó.

5- Đặc biệt năm 2024 là năm bầu cử quan trọng tại Hoa Kỳ. CDNVQG LBHK và các cộng đồng thành viên tích cực vận động đồng hương ý thức sức mạnh của lá phiếu, thực hiện quyền bầu cử, đi bầu đông đảo, chọn lựa những ứng cử viên xứng đáng tạo phúc lợi và thịnh vượng cho Hoa Kỳ và cho nền hòa bình trên thế giới.

Do đó, Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ 2024 tại Dallas Texas, Hoa Kỳ long trọng QUYẾT NGHỊ:

- 1- Quyết tâm giữ vững lập trường quốc gia dân tộc, không chấp nhận bất cứ hình thức nào của chủ nghĩa cộng sản; hỗ trợ cuộc tranh đấu của đồng bào quốc nội nhằm giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam; không hòa hợp hòa giải với cộng sản bất cứ dưới hình thức nào.
- 2- Phát triển cộng đồng về mọi phương diện, xây dựng nhân sự thuộc thế hệ trẻ; liên kết các cộng đồng từ địa phương đến liên bang, quốc gia; thành hình cơ cấu chung của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hải ngoại để phối hợp các sinh hoạt chung; hợp tác cùng Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại đẩy mạnh cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ của đồng bào trong nước, trên các mặt trận từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đến quốc tế vận để tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ thực sự không còn cộng sản. Triệt để hợp tác chống Quyết Nghị 1334 của CSVN.
- 3- Vận động chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ tự do cương quyết chống lại mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng, chặn đứng các thế lực ác độc đang âm mưu thiết lập lại các định chế ác độc mới trên toàn cầu.

Làm tại Dallas, Texas, Hoa kỳ, ngày 1 tháng 9 năm 2024.

Chủ Tọa Đoàn: (Đã ký)

Ông Lê Thanh Liêm
Chủ Tịch HĐĐB

Ông Lê Đình Yên Phú
Chủ Tịch HĐCH

Ông Jason Lý
Chủ Tịch HĐGS

Bà Đoái Ngọc Dung: Chủ tịch CĐNVQG Dallas, Texas,
Đại diện Ban Tổ Chức tại địa phương.

Địa chỉ liên lạc: Ông Lê Thanh Liêm

Anthonyle65@gmail.com

561-460-7988 – Website: cdnvqglbhk.org